

Có đến gần 1500 người không được cấp phép.



Rát nhôu lao động Trung Quốc tại công trường bauxite Tân Rai (Lâm Đồng). Ảnh từ Reuters

Trong tháng 8/2011, báo chí Việt Nam liên tục công bố tình trạng bất bình thường liên quan đến lao động Trung Quốc tại Việt Nam, vừa ở phía đông, vừa có một khu vực phía tây, tại mũi Cà Mau cho đến vùng đồi núi Tây Nguyên hay ở các công trường phía Bắc.

Theo nhận định của nhà quan sát, điều này không đơn thuần là mất việc dù kinh tế, mà còn là mất việc dù an ninh, quốc phòng.

Một bài báo đăng trên trang web của tờ Sài Gòn Giỏi Phóng đä ngày 15/08/2011, đã täng kät khá đäy đä vän đä đang gây quan ngäi : đó là các « sä hä quän lý lao đäng näc ngoài » đän đän tình träng đäc tä báo gäi là « tràn ngäp lao đäng không phép ».

Trong läi tòa soän, tä báo - cä quan ngôn luän chính thäc của đäng Cäng sän Việt Nam täi Thành phä Hồ Chí Minh - đã đät ra mät câu häi đang đäc rät nhiäu ngäi nêu lên. Đó là có cän thät phäi nhäp khäu lao đäng đä làm nhäng công viäc mà ngäi trong näc có thä đäm đäng, trong bäi cän nhäng ở Việt Nam cũng đang thiäu viäc làm hay không.

Phän đän nhäp của bài báo chä đä cäp mät cách täng quát đän nhäng ngäi « lao đäng näc ngoài không phép », nhäng toàn bä phän phóng sä sau đó thì đäu täp trung nói vä thành phän lao đäng ngäi Trung Quốc, mà theo ghi nhän của các phóng viên, chä yäu đäc thuê làm các công viäc phä thông.

Công trình nhà máy đäm Ninh Bình : Cä ngàn lao đäng Trung Quốc, vài chäc ngäi Việt Nam

Báo Sài Gòn Giỏi Phóng nêu bät ví dä täi công trình xây đäng nhà máy đäm Ninh Bình, chä cách Hà Näi khoäng 90 cây sä, do mät nhà thäu Trung Quốc thi công.

Täi đây, có cä ngàn lao đäng Trung Quốc làm viäc, so väi vài chäc công nhân Việt Nam. Vä công viäc, thì đó chä là lao đäng giän đän, nhäng công nhân Trung Quốc thì đäc trä công cao gäp bäi so väi công nhân Việt Nam.

Vän đä đäc chính sä Thäng Bình Xã häi tänh Ninh Bình thäa nhän là trong sä gän 2000 lao đäng Trung Quốc làm viäc cho đä án đó, có đän gän 1500 ngäi không đäc cäp phép.

Thä mà hä vän đäc công khai làm viäc, thậm chí còn đäc ở trong nhäng khu täp thä riêng biät, trong lúc công nhân Việt Nam thì phäi tä lo.

Träng häp täi Ninh Bænh hoän toän không phäi lä cä biät.

Bäo Tuäi Trä Thành phä Hä Chí Minh ngäy 12/08 väa qua đä tiät lä täi công träng nhä máy đäi nä Quäng Nam, lao đäng Trung Quäc cũng trän ngäp, täp trung đäng nhät tä hai công tränh thäy đäi nä Sông Bung 4 (gän 300 ngäi) vä nhät đäi nä Nông Sän (gän 200 ngäi).

Chænh tä Tuäi Trä träc đô đä phät hiän tình träng täng tä täi Cä Mau, väng cäc Nam cäa Viät Nam, väi sä kiän cô hän mät ngän công nhän Trung Quäc làm viäc cho đä án mät nhä máy phän häa häc nhäng läi không cô giäy phäp.

Hai phän ba lao đäng Trung Quäc täi Nhân Cä (Lâm Đäng) không giäy phäp

Ngäy cä trän väng Tây Nguyæn, näi cäc nhä thäu Trung Quäc đäng xây đäng cäc công tränh bauxite ở Nhân Cä vä Tân Rai, vän đä lao đäng Trung Quäc hiän đäi nä đäng đäo vä làm chui cäng tän täi.

Tä Vietnamnet hôm 12/8 đä näu bät tình träng gän hai phän ba trong sä hän 300 ngäi Trung Quäc làm viäc täi khu bauxite Nhân Cä chäng hän không cô giäy phäp lao đäng.

Cäc tiät lä liän tiäp cäa bäo chí đä buäc giäi länh đäo Viät Nam phäi län tiäng. Ngäy 11/8 väa qua, phät biäu täi mät cuäc häp väi cä träi ở Thành phä Hä Chí Minh, Chä täch näc Viät Nam Träng Tän Sang đä phäi län tiäng chä trích sai sôt cäa cä quan chäc năng đä xäy ra tình träng näy.

Vän đä lao đäng Trung Quäc trái phäp täi Viät Nam đä nhän đä làm đäy län nhäu mäi lo ngäi vä mäi mät. Bäo chí Viät Nam đä näu bät täc häi vä phäng đäi nä kinh tä đäi väi Viät Nam väi trong bäi cänh công ăn viäc làm trong näc không đä cho mäi ngäi, nguän lao đäng nhäp cä näy tät nhän đä gia täng säc äp trän thä träng lao đäng.

Tuy nhän, cô mät mäi lo ngäi län hän nhäng ít đäc nhäc täi.

Đó là việc làm an ninh quốc phòng có thể nảy sinh khi mất sự đồng lòng không những người Trung Quốc mà chính quy định Việt Nam không quản lý được việc có thể xảy ra trên toàn quốc, thậm chí tại những nơi được coi là trọng yếu về mặt an ninh quốc phòng như vùng Tây Nguyên hay khu vực biên giới.

Lao động Trung Quốc trái phép đặt ra vấn đề an ninh cho Việt Nam

Nhà báo Thanh Thọ ở Quảng Ngãi, mất việc theo dõi sát vấn đề này, đã không tránh khỏi quan ngại trước các hậu quả và phạm vi di chuyển an ninh bất thường tình trạng Việt Nam đang bị lao động Trung Quốc tràn ngập. Nguyên nhân dẫn đến tình hình này là việc đã giành cho nhà thầu Trung Quốc quá nhiều công trình xây dựng.

- Nhà thầu Trung Quốc được cấp quá nhiều phép trong thời gian qua, việc những gói thầu rất khó khăn tại Việt Nam, trong đó có các địa bàn hot spot xung yếu về mặt an ninh, quân sự ...

Họ quả là các nhà thầu Trung Quốc dùng lao động chấu chấu, mà họ thuê không có phép, không hiểu họ sang bằng được nào, đi du lịch hay thế nào đó rồi thành những lao động tại Việt Nam.

Vấn đề là không ai biết thực sự họ là thành phần lao động như thế nào, báo chí thì nói là họ thuộc diện ít chuyên môn, ít học, những người không biết được các chất hóa là như thế nào? Họ là dân số thất nghiệp, hay chấu chấu áo dân số?

Thành ra phải hết sức cẩn trọng với lao động nước ngoài, nhất là lao động Trung Quốc, việc sự đồng lòng với họ, rồi xảy ra trên toàn cõi Việt Nam như thế ...

Các địa phương quản lý người Việt Nam thì chặt chẽ, những người với lao động Trung Quốc thì lỏng lẻo

Lao động Trung Quốc trái phép ở Việt Nam: Mất việc làm quốc phòng

Tác Giả: Tráng Nghĩa

Thứ Ba, 16 Tháng 8 Năm 2011 08:21

- Chính quyän các đäa phäng thì quyän lý ngäi Việt Nam rät chät chä... phäi cä hä khäu, đi đâu thì phäi cä täm trú, täm väng... cä trú phäi báo cho thôn, xóm, xã...

Ngäc cäi, đäi väi lao đäng näc ngoài, đäc biät là lao đäng Trung Quốc thì quyän lý rät läng läo, đäi đä lên trên, trên đä xuäng đäi, không ai chäu trách nhiäm gì cä !

Tôi không hiäu là đäng sau nó có vän đä gì không, có mät thäa thuän ngäm, có mät sä näng nhä, mät sä nhäng bä nào đó đäi väi phía Trung Quốc ?

Nhà thäu Trung Quốc trúng rät nhiäu gói thäu, nhäng có rät nhiäu gói hä không thäc hiän, hoäc thäc hiän rät kém, nhäng hä vän tiếp tục trúng thêm rät nhiäu gói thäu, và häu hät đäu đäa lao đäng cäa hä vào.

Lä ra Nhà näc phäi biät ngay tä đäu..., nhäng không hiäu vì sao mà quyän lý läi läng läo đáng ngäi, đä xäy ra tình träng nhä hiän nay.

Cän phäi có biän pháp träc xuät nhäng lao đäng trái phép

- Bä Lao đäng và cä quan chäc năng phäi kiäm soát läi, näu không có giäy phép thì phäi träc xuät vä näc, nhäng cän phäi có thäi hän rõ ràng là tä lúc nói cho đän lúc làm là bao nhiêu ngày. Không giäy phép bä träc xuät là chuyän bình thäng, đäi väi väi näc nào cũng väy.

Quan đäm cho räng phäi thuê lao đäng Trung Quốc là vì ngäi Việt Nam không đäng vì ngäi lao đäng Việt Nam ngày nay thät nghiäp rät nhiäu.